
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Það er kominn tími til að þið alþingismenn hættið að útbúa nýjar álögur á okkur landsmenn 
endalaust og reynið að sníða ykkur stakk eftir vexti og muna eftir því að við erum aðeins 340.000,- til 
360.000,- íbúar hér.

Hvaða vit er í því t.d. að fjölga aðstoðarmönnum ykkar um 17, frekar ættu þið að leggja til að fækka 
ykkur um 17, þannig mætti spara mörg hundruð milljónir króna og eyrnamerkja þær sérstaklega til 
vegaframkvæmda ásamt tillögu um, að allar álögur bifreiðaeiganda sem eru tugir milljarða króna á 
ári fari óskiptar í þær framkvæmir. Þannig mætti gera vegakerfið hér á Íslandi sómasamlegt á næstu 
fimm til tíu árum.

Undirritað: NAFN 
Ingimundur Þórmar Guðnason 
Kt.281049-3489


